



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.043-754416 ต่อ 1757

ที่ ศธ 0530.1(9)/ว ๖๖๖๖

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปี พ.ศ.2561

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน-ศูนย์/หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการ ให้บุคลากรในสังกัด/หน่วยงานท่านทราบโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวีไล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
“โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมแก่ทุกหลักสูตร ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคณะ/หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนได้จัดตั้งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจเรื่อง “การบริการวิชาการแก่สังคม” ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักสำคัญคือ “การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม” โดยบูรณาการผ่านภารกิจหลักสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือ “การเรียนรู้คู่การให้บริการวิชาการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกมิติและทุกระดับบนฐาน area-based approach และ functional-based approach ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการบริการวิชาการรับใช้สังคม หรือ วิชาการรับใช้สังคม และเชื่อมประสานให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างหลากหลาย กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/หลักสูตร/สาขาที่ร่วมดำเนินการ	งบประมาณสนับสนุน
1	โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1.วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 2.วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 3.วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.วท.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา 5.วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6.วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 7.ปร.ต.สิ่งแวดล้อมศึกษา	150,000
2	โครงการพัฒนาระบบการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียวสำหรับการผลิตข้าวฮางอก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1.วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2.วศ.บ.วิศวกรรมชีวภาพ 3.วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4.วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5.ปร.ต.วิศวกรรมเครื่องกล	150,000

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/หลักสูตร/สาขาที่ร่วมดำเนินการ	งบประมาณ สนับสนุน
3	โครงการเลี้ยงแทนแดงปลาและเปิดใน นาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของ ข้าวชาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์	คณะเทคโนโลยี	1.วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2.วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 3.วท.บ.ประมง 4.วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5.วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 6.ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร 7.วท.บ.สัตวศาสตร์ 8.วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 9.วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	150,000
4	โครงการบูรณาการการจัดการของเสีย ชุมชนกับการเกษตรและการใช้บัญชี ครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านป่า โพธิ์อย่างยั่งยืน	คณะวิทยาศาสตร์	1.วท.บ.คณิตศาสตร์ 2.วท.บ.เคมี 3.วท.บ.จุลชีววิทยา 4.วท.บ.ชีววิทยา 5.วท.บ.ฟิสิกส์ 6.วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 7.วท.บ.สถิติ	150,000
5	โครงการบูรณาการการจัดการสุขภาพ และระบบสืบพันธุ์โคนมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในกลุ่มผู้เลี้ยง โคนมจังหวัดมหาสารคาม	คณะสัตว แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ)	100,000
6	โครงการบูรณาการความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพในการเฝ้าระวังโรค หนองพวยอีในชุมชน ตำบลแก้งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	คณะ แพทยศาสตร์	1.แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) 2.พท.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 3.วท.บ.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4.วท.ม.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5.ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพ	150,000
7	โครงการหมอยาอาสา Care	คณะเภสัชศาสตร์	1.ภ.บ.การบริหารทางเภสัชกรรม 2.วท.ม.สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3.ปร.ด.เภสัชศาสตร์	100,000
8	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรีแบบมีส่วน ร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกุ้งสันต์ รัตน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	คณะวิทยาการ สารสนเทศ	1.ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ 2.นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 3.วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 4.วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5.วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.วท.บ.ภูมิสารสนเทศ	150,000

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/หลักสูตร/สาขาที่ร่วมดำเนินการ	งบประมาณ สนับสนุน
9	โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกลมาไสย อำเภอกลมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	1.สส.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง 2.ภ.สส.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม 3.สส.บ.สถาปัตยกรรม 4.สส.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5.ศบ.บ.นฤมิตศิลป์	150,000
10	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเชียงเหียน ตำบลเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1.ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 2.ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 3.ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 4.ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 5.ศศ.บ.ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 6.ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 7.ศศ.บ.ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	150,000
11	โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนท่าประทาย-โนนตูม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	คณะศึกษาศาสตร์	1.กศ.บ.การศึกษาพิเศษ 2.กศ.บ.ภาษาไทย 3.กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 4.กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 5.กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย	150,000
12	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเครื่องจักรสานหวายหมู่บ้านวังไผ่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยแลนด์ 4.0	คณะการบัญชีและการจัดการ	1.บธ.บ.การจัดการ 2.บธ.บ.การตลาด 3.บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4.บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6.บธ.บ.การจัดการระหว่างประเทศ 7.บธ.บ.การเงิน 8.ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ 9.บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 10.บธ.บ.การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	150,000
13	โครงการศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	1.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) - ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) - ปร.ด.ดุริยางคศิลป์ 2.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศศ.บ.นาฏศิลป์พื้นบ้าน	150,000

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/หลักสูตร/สาขาที่ร่วมดำเนินการ	งบประมาณ สนับสนุน
14	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเช้าถักว้าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	คณะวัฒนธรรม ศาสตร์	1.ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม 2.ศศ.ม.วัฒนธรรมศาสตร์ 3.ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์	80,000
15	โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำ ความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560	คณะนิติศาสตร์	1.คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก 3.คณะศึกษาศาสตร์ - สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	80,000
16	โครงการโรงเรียนต้นแบบการสร้าง พลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจาก ฐานราก	วิทยาลัยการเมือง การปกครอง	1.รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 2.ร.บ.นโยบายสาธารณะ 3.ร.ม.การเมืองการปกครอง	130,000
17	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชน บ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม	สถาบันวิจัยวลัย รุกขเวช	1.วท.ม.ความหลากหลายทางชีวภาพ 2.ปร.ด.ความหลากหลายทางชีวภาพ	80,000
18	โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ ตลาดโรงเรียน สู่ความยั่งยืนของชุมชน	โรงเรียนสาธิต มหาวิทาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)	1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - สาขาวิชาสังคมศึกษา 2.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา	70,000

#### หมายเหตุ

1) ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และรูปแบบเอกสารให้ตรงตามที่  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการเสนอแนะให้ถูกต้อง โดยหากไม่แก้ไขข้อเสนอโครงการให้ถูกต้องตรงตาม  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณจนกว่าท่านจะแก้ไขให้ถูกต้อง  
และหากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์ม มมส.หนึ่ง  
หลักสูตรหนึ่งชุมชน-01/2561 เท่านั้น จำนวน 3 ชุด

2) จัดทำสัญญาและเอกสารการเงิน ดังนี้

- บันทึกข้อความอนุมัติเงิน โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดและออกเลขที่หนังสือของหน่วยงาน  
จำนวน 3 ชุด
- สัญญาการรับทุนอุดหนุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ชุด
- ข้อเสนอโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (ตามแบบฟอร์ม มมส. หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-01/2561) ฉบับแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด

\*\*\* เอกสารทุกฉบับใช้ฉบับจริงเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.research.msu.ac.th](http://www.research.msu.ac.th) (เมนูดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม) โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2561

3) ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่างๆ ได้ ภายในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบหลักโครงการจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ติดค้างการดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า/โครงการวิจัยเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)

4) เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน ดังนี้

4.1 ผู้รับทุนโดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง ตามกำหนดเวลา เงื่อนไขของผู้ให้ทุน และตามระเบียบและพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงานของผู้รับทุน และผู้รับทุนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามรายชื่อโครงการที่มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณให้ (ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการฯ และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

2) ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้หลังจากได้ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม (มมส.หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-01/2561) จำนวน 3 ชุด และได้ทำสัญญากับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว

3) ผู้รับทุนต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง โดยกิจกรรมการดำเนินงานตลอดโครงการควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2561 และการเบิกจ่ายควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2561 (เท่านั้น) (ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณโครงการดังกล่าวอยู่ใน “หมวดเงินรายจ่ายอื่น” ซึ่งไม่สามารถกันเงินเหลือมีได้)

4) ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการหรือผู้แทนที่กำกับดูแลโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเข้าร่วมการประเมินโครงการในระหว่างการดำเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยทำหนังสือแจ้งก่อนการดำเนินงานกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 10 วันทำการ

5) ผู้รับทุนต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงินฉบับสุดท้าย ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2561 (เท่านั้น) โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด (มมส.บริการ-05) จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์และวิธีทัศน์สรุปโครงการ จำนวนอย่างละ 1 แผ่น (ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินและให้ความเห็นชอบจากรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

4.2 กรณีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามหลักการจัดสรรแบบมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัย โดยส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณ 80% ส่วนคณะหรือสาขาสามารถจัดสรรทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) 20% หรือมากกว่านั้นตามดุลยพินิจของคณะหรือสาขาต้นสังกัด

5) โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ผู้รับทุนต้องแจ้งข้อมูลจำนวนผู้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ และมีการประเมินผลความสำเร็จ ความพึงพอใจ การนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบของโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ให้ทุนรับทราบเป็นระยะตามกำหนดการที่ผู้รับทุนแจ้งให้รายงาน

6) ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน หากแหล่งทุนประสงค์และแจ้งให้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีนำเสนอหรือการประชุมวิชาการที่แหล่งทุนจัดขึ้น

7) กรณีที่ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยุติการให้ทุนสนับสนุน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560



(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ที่	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
1	โครงการต้นแบบชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง	1.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นควรระบุให้ชัดเจน เช่น การเกิดชุมชนต้นแบบด้าน...., เกิดฐานข้อมูลชุมชน, เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้, เกิดนวัตกรรม เรื่อง....
2	โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียว สำหรับการผลิตข้าวฮางอก	1.มีการบูรณาการกับด้านการเรียนการสอนหรือไม่/รายวิชาอะไร เห็นควรระบุให้ชัดเจน ในข้อ 6.4 2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรม ควรเกิด “คู่มือการใช้งานชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียวฯ ”
3	โครงการเลี้ยงแพะแดงปลาและเปิดในนาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์	1.รายการค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งหมด ทั้งนี้เห็นควรตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและปรับงบประมาณให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ดำเนินการจริง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ตั้งได้หรือไม่ (ควรแยกรายละเอียดการเบิก เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเอกสารประกอบ เป็นต้น) 2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดฐานข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เรื่อง....
4	โครงการบูรณาการการจัดการของเสียชุมชนกับการเกษตรและการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านป่าโพธิ์อย่างยั่งยืน	1.รายการค่าใช้จ่ายเห็นควรแจกแจงเป็นงบตัวคุณให้ชัดเจน 2.ผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดฐานข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรม เรื่อง.... 3.ปรับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการให้ถูกต้อง (ตามแบบฟอร์ม มมส.หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-01/2561)
5	โครงการบูรณาการการจัดการสุขภาพและระบบสืบพันธุ์โคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม	1.ไม่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์/หลักสูตร/คณะหน่วยงาน เห็นควรให้มีการบูรณาการข้ามคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) และระบุบทบาทของแต่ละหลักสูตร/คณะให้ชัดเจน 2.เห็นควรเพิ่มชื่อผู้ร่วมโครงการให้ชัดเจน (อาจารย์และบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์) 3.วัตถุประสงค์ ข้อ3. เห็นควรตัดคำว่า "ภายใต้การดูแลของคณะฯ" ออก เนื่องจากต้องสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 4.รายการค่าใช้จ่ายเห็นควรตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและปรับรายการงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสามารถเบิกได้หรือไม่???



ที่	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
6	โครงการบูรณาการความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพในการเฝ้าระวังโรค หนองพยาธิในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	1.รายการค่าใช้จ่ายเห็นควรแจกแจงเป็นงบตัวคูณให้ชัดเจน 2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดชุมชนต้นแบบด้าน.... /เกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ / เกิดนวัตกรรม เรื่อง....
7	โครงการหมอยาอาสา Care	ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดชุมชนต้นแบบด้าน.... /เกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ / เกิดนวัตกรรม เรื่อง....
8	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรีแบบ มีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกุ สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม	1.ในข้อ 5 ระบุว่า เป็นงานบริการวิชาการที่บูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน การ วิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่ในข้อ 6.4 ไม่ระบุการบูรณาการด้าน การวิจัย เห็นควรระบุให้ชัดเจน 2.รายการค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (150,000) เห็น ควรระบุเป็นหมวดงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง และค่าอาหารควรระบุจำนวนครั้ง/ มื้อ ในการจัดเวที/ลงพื้นที่
9	โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหาร ส่วนตำบลกลมาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	1.รายการค่าใช้จ่ายเห็นควรตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและปรับรายการ งบประมาณให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ดำเนินการ(ควรแยกรายละเอียดการเบิก เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเอกสารประกอบ เป็นต้น) 2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดชุมชนต้นแบบด้าน.... /เกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ / เกิดนวัตกรรม เรื่อง....
10	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ สร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน เชียงเหียน ตำบลเชียงเหียน อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม	1.กลุ่มเป้าหมาย (ข้อ 9.) ยังไม่ระบุชัดเจน 2.รายการค่าใช้จ่ายมีเพียงค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (150,000) เห็นควรระบุเป็นหมวดงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
11	โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนท่า ประทาย-โนนตูม ตำบลแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	1.รายการค่าใช้จ่ายเห็นควรตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและปรับรายการ งบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ เช่น ค่าตอบแทนนิสิตและ อาสาสมัคร สามารถเบิกได้หรือไม่?? 2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดชุมชนต้นแบบด้าน.... /เกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ / เกิดนวัตกรรม เรื่อง....
12	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเครื่อง จักรสานหวายหมู่บ้านวังไผ่สู่เศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ไทยแลนด์ 4.0	1.รายการค่าใช้จ่ายเห็นควรตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายและปรับ งบประมาณให้เป็นการดำเนินการจริง เช่น ค่าศึกษาดูงานนอก กลุ่ม/สถานที่ (ควรแยกรายละเอียดการเบิก เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ำมัน

ที่	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
		<p>เชื้อเพลิง เป็นต้น)</p> <p>2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดชุมชนต้นแบบด้าน.... /เกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ /เกิดนวัตกรรม เรื่อง....</p>
13	โครงการศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	<p>1.เห็นควรเพิ่มชื่อผู้ร่วมโครงการให้ชัดเจน (มีอาจารย์คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่ หรือไม่ ทำไมไม่ปรากฏชื่อ และมีส่วนร่วมอย่างไร)</p> <p>2.เห็นควรตัดวัตถุประสงค์ ข้อ3. ออก</p>
14	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเช้าถักว้าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	<p>1.ในข้อ5 ระบุว่าป็นงานบริการวิชาการที่บูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แต่ในข้อ 6.4 ไม่ระบุการบูรณาการด้านการวิจัย เห็นควรระบุให้ชัดเจน</p> <p>2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต ควรเกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ เห็นควรระบุใน ข้อ13. ให้ชัดเจน</p>
15	โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560	<p>ตารางผลลัพธ์/ผลผลิต/นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดโรงเรียนต้นแบบด้าน.... /เกิดฐานข้อมูลนักเรียน/โรงเรียน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ /เกิดนวัตกรรม เรื่อง....</p>
16	โครงการโรงเรียนต้นแบบการสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก	<p>1.ไม่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์/หลักสูตร/คณะหน่วยงาน เห็นควรให้มีการบูรณาการข้ามหลักสูตร (ตรี-โท-เอก) หรือคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) และระบุบทบาทของแต่ละหลักสูตร/คณะให้ชัดเจน</p> <p>2.เห็นควรปรับวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>ข้อ1) ตัดคำว่า “โดยร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม” ออก</p> <p>ข้อ2) ตัดออก</p>
17	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชนบ้านวังจวนโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	<p>1.วัตถุประสงค์ยังไม่ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ข้อ1.เพื่อรวบรวมพันธุ์ข้าว....</li> <li>-ข้อ2.เพื่ออบรมเกษตรกร....</li> <li>-ข้อ3.เพื่อทดลองปลูก....</li> <li>-ข้อ4.เพื่อให้เกิดแปลงเรียนรู้....</li> </ul> <p>2.ตารางผลลัพธ์/ผลผลิตโครงการยังระบุไม่ชัดเจน เช่น เกิดแปลงทดลอง...ไร่ /เกิดฐานข้อมูลชุมชน /เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้</p>

ที่	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะ
18	โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตลาดโรงเรียน สู่ความยั่งยืนของชุมชน	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้หากมีการแก้ไขปรับชื่อโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่งแตกต่างจากชื่อโครงการตาม  
ประกาศนี้ ให้จัดทำบันทึกข้อความ “ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ” มาพร้อมกับเอกสารการทำสัญญาด้วย